

THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Khát vọng vươn lên

Năm 2003, thị xã Thái Bình được công nhận thành phố trực thuộc tỉnh và 10 năm sau trở thành đô thị loại II. Từ một đô thị nhỏ bé, song hành cùng bao biến đổi, thị xã Thái Bình hôm qua, thành phố Thái Bình hôm nay đã không ngừng vươn lên, tạo nên vóc dáng của một đô thị văn minh, hiện đại, xứng tầm đô thị loại I trực thuộc tỉnh trong thời gian tới.

KỶ 1: NHỮNG BƯỚC CHUYỂN AN TƯỢNG

Những thành tựu của thành phố Thái Bình từ ngày thành lập đến nay chính là bài học thực tiễn quý báu để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu "Phát triển nhanh và

bền vững, trở thành đô thị xanh, đô thị cảnh quan, văn minh, hiện đại, có bản sắc riêng" như mục tiêu Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển thành phố Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 đề ra.

Vùng quê cách mạng

Thị xã Thái Bình ngay từ buổi bình minh thành lập năm 1890 đã trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, là đầu mối giao thông quan trọng, nơi giao thoa các sắc thái văn hóa của tỉnh với tên gọi "Kỳ Bô

Hải Khẩu". Đồng thời, là vùng đất có bề dày truyền thống cách mạng, nơi tiếp thu chủ nghĩa cộng sản sớm nhất tỉnh, nơi đây đã đào tạo nhiều chiến sĩ cách mạng trung kiên cho tỉnh Thái Bình. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thị ủy, nhân dân thị xã với tinh thần "Tất cả để kháng chiến, tất cả để kháng chiến" vung tay cây, chắc tay súng, sản xuất dưới đạn thù, lấp hố bom để cấy hết diện tích, lập nhiều chiến công như: phá công chợ Bò; phá bốt chợ Bò; bẻ gãy trận càn "Con trâu"; đập tan trận càn "Trái quýt"...

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Thái Bình tiếp tục vừa sản xuất vừa chiến đấu, tích cực xây dựng hậu phương vững mạnh, chi viện cho tiền tuyến với tinh thần tất cả hướng về miền Nam ruột thịt. Với ý chí "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", nhân dân thị xã đã tiến đưa trên 14.000 người con

thân yêu lên đường bảo vệ Tổ quốc. Chiến tranh kết thúc, thị xã Thái Bình ghi công 1.960 anh hùng liệt sĩ, 1.659 thương binh, nhiều người đến nay còn mang trong mình thương tích, bệnh tật, di chứng của chiến tranh.

Đầu tàu kinh tế

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, thành phố Thái Bình đã nỗ lực phấn đấu và đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XVIII, XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXVI, XXVII, hòa mình vào bức tranh kinh tế sôi động của cả tỉnh, thành phố Thái Bình đã có sự phát triển khá

nhanh và toàn diện. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp và thương mại, dịch vụ là chủ đạo. Kinh tế liên tục tăng trưởng cao, bình quân giá trị sản xuất tăng 11,28%/năm. Chủ tịch UBND thành phố Đinh Gia Dũng cho biết: Với vai trò trung tâm chính trị, kinh tế của tỉnh, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, góp phần phát triển kinh tế của thành phố như: Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ để nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường thuận lợi

thu hút đầu tư, là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng hạ tầng giao thông, các dự án tạo cảnh quan đô thị, các khu đô thị mới gắn với tạo quỹ đất để phát triển các khu dịch vụ, thương mại. Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn. Thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo thành phố, các phòng, ban với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhất là các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường chính trị ổn định để thu hút đầu tư.

Không khó để người dân cảm nhận được sự khởi sắc từng ngày của thành phố, bởi nó để nhận thấy trong từng nhịp sống của cả tỉnh, thành phố Thái Bình đã có sự phát triển khá nhanh và toàn diện. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp và thương mại, dịch vụ là chủ đạo. Kinh tế liên tục tăng trưởng cao, bình quân giá trị sản xuất tăng 11,28%/năm. Chủ tịch UBND thành phố Đinh Gia Dũng cho biết: Thành phố đã thay đổi nhanh, từ đường sá, cơ sở hạ tầng, chất lượng cuộc sống của người dân có sự tăng lên rõ rệt, đầy đủ hơn, tiện nghi, hiện đại hơn. Còn với chị Hoàng Như Oanh, tổ 1, phường Trần Lâm (thành phố Thái Bình) thì sau hơn 5 năm xa quê, nắm nay chị cùng gia đình trở về quê đón

Ông Vũ Mạnh Hoàn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Bình, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Ô tô Hưng Thịnh Phát



Những năm qua, thành phố đã có những bước phát triển nhanh, toàn diện. Trong thành tích chung đó có đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, lực lượng tiên phong trong phát triển kinh tế bền vững, tạo diện mạo mới cho thành phố. Đối với tổ chức Hội, chúng tôi thường xuyên nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Thành ủy, UBND thành phố bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như quan điểm đồng hành, chia sẻ cùng doanh nghiệp; xây dựng nội dung phối hợp, thường xuyên đối thoại giải quyết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính...

Ông Phạm Văn Đệ, tổ trưởng tổ dân phố số 9, phường Tiên Phong (thành phố Thái Bình)



Những năm gần đây, thành phố Thái Bình có sự chuyển biến mạnh mẽ đã tạo được niềm tin cho nhân dân trên chặng đường mới. Kinh tế phát triển nhanh, đường phố khang trang, sạch đẹp, không gian đô thị được mở rộng. Chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên. Các chế độ, chính sách đối với người

có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được thành phố quan tâm.

tết cùng người thân. Cảm nhận của chị là thành phố Thái Bình đã đổi khác rất nhiều. Cũng như chị Oanh, anh Khanh, một người xa quê lâu năm tâm sự: Tôi đã xa quê hương hơn 20 năm vào Bình Dương lập nghiệp nhưng cứ mỗi lần trở về lại thấy mới khác, lại không giấu được sự ngạc nhiên

cùng sự yêu mến, tự hào. Những con đường thẳng tắp, thênh thang, những khu đô thị mới hiện đại, những khu công nghiệp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng lên không kém so với các thành phố lớn.

(còn nữa)

MINH NGUYỄN



Đẩy chuyển sản xuất xe máy điện Dibat của Công ty TNHH Thương mại Tấn Thành.

THÁI THUY

Chuẩn bị tốt các điều kiện nuôi trồng thủy sản



Hộ nuôi trồng thủy sản xã Thái Thượng (Thái Thụy) vệ sinh đáy ao chuẩn bị nuôi thả vụ mới.

Để chủ động thực hiện tốt kế hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) năm 2022, hiện nay các địa phương trên địa bàn huyện Thái Thụy đang tích cực cải tạo ao, đầm và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho vụ NTTS mới.

Năm 2022, huyện Thái Thụy phấn đấu duy trì diện tích NTTS 4.300ha, gồm nuôi ngao nước mặn 1.300ha, nước lợ 1.400ha, nước ngọt 1.600ha; tổng sản lượng NTTS ước đạt hơn 60.000 tấn, tăng hơn 5% so với năm 2021. Theo ông Bùi Huy Tập, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Để bảo đảm sản xuất NTTS năm 2022 giành thắng lợi thì việc cải tạo ao, đầm sau mỗi vụ nuôi có vai trò rất quan trọng, giúp xử lý những mầm bệnh lưu lại trong ao, loại bỏ những chất cặn bã do thức ăn dư thừa ở vụ nuôi trước. Vì vậy, huyện đang tích cực chỉ đạo các xã, thị trấn, các HTX NTTS đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đơn đốc, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp cải tạo ao, đầm, bãi triều ven biển và chuẩn bị các điều

khiến cần thiết để NTTS vụ mới theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, thời gian trung bình từ ngày 15/1 đến hết tháng 3/2022.

Thụy Hải là xã ven biển, có nhiều diện tích NTTS nước lợ với gần 100ha, trong đó chủ yếu là nuôi tôm, cá vược, cá song... Để chuẩn bị cho vụ nuôi thả năm 2022, các hộ NTTS trên địa bàn xã đang tích cực xây dựng mới và cải tạo ao đầm, đồng thời chuẩn bị các trang thiết bị, máy móc cần thiết phục vụ cho việc nuôi thả. Anh Nguyễn Văn Toàn, thôn Tam Đồng cho biết: Gia đình tôi có 2 ao nuôi tôm và cá vược với diện tích gần 1.000m². Thời điểm cuối năm sau khi thu hoạch hết tôm, cá tôi đã tiến hành cải tạo, gia cố bờ đầm, trong đó thực hiện nạo vét đáy đầm nuôi bằng cách tháo cạn nước phơi khô, sau đó vệ sinh, thu gom chất thải để mang lên bờ xử lý. Ngoài ra tôi đang đầu tư xây dựng thêm 2 ao nuôi mới và tiến hành lắp đặt các thiết bị, máy móc cần thiết để thực hiện nuôi thả theo hình thức công nghiệp. Hiện tại, việc cải tạo ao, đầm và xây dựng ao

nuôi mới của tôi cơ bản đã hoàn thành.

Nhằm chuẩn bị cho công tác NTTS vụ xuân hè năm 2022, xã Thụy Hải đang tích cực đơn đốc, tuyên truyền người dân thực hiện tốt các biện pháp cải tạo ao, đầm theo hướng dẫn của ngành chuyên môn. Ngay từ đầu năm, xã đã hướng dẫn các hộ khẩn trương thu hoạch thủy sản đã đủ kích cỡ thương phẩm để thu hồi vốn. Sau khi thu hoạch thì tháo cạn nước, nạo vét bùn đáy ao bảo đảm độ sâu từ 1,2 - 1,5m, tiến hành cây bừa phơi khô mặt đáy ao từ 10 - 15 ngày để giải phóng khí độc. Dùng vôi bột rắc đều xung quanh đáy và bờ ao với liều lượng từ 10 - 15 kg/100m², tu sửa, nâng cấp các công trình phục vụ cho NTTS. Ông Tạ Duy Bình, Chủ tịch UBND xã cho biết: Địa phương đã xây dựng phương án tháo nước tại vùng NTTS ngoài để biến thể các hộ tập trung cải tạo ao, đầm. Đồng thời, chỉ đạo, đơn đốc các hộ tập trung cải tạo ao, đầm tại vùng NTTS ngoài để biến, trong đó tiến hành sửa chữa các công trình đã xuống cấp, tu sửa cống đầu

mối, nạo vét kênh mương dẫn nước vào khu vực ao nuôi. Đến nay, toàn xã đã cải tạo được khoảng 50ha diện tích NTTS, chiếm hơn 50% tổng diện tích nuôi trồng. Địa phương phấn đấu đến đầu tháng 3 sẽ hoàn thành việc cải tạo ao, đầm để lấy nước vào ao nuôi và xử lý nước theo yêu cầu kỹ thuật, chuẩn bị tiến hành thả giống.

Cũng như người dân xã Thụy Hải, các hộ NTTS tại các địa phương trên địa bàn huyện Thái Thụy đang tập trung huy động nhân lực, vật lực thực hiện việc cải tạo ao, đầm. Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, đến nay toàn huyện đã cải tạo được gần 3.000ha ao, đầm, chiếm gần 80% diện tích NTTS. Trong đó, tại vùng NTTS nước lợ, người dân sử dụng phương pháp cải tạo khô và cải tạo ướt, sử dụng máy xúc rửa bùn, thủ dợn rong rêu và gia cố lại bờ, cống. Những diện tích nuôi nước ngọt tại các vùng chuyển đổi tập trung ở các xã: Dương Hồng Thủy, Thụy Thanh, Thụy Sơn, Thụy Ninh... đã được người dân chú trọng cải tạo, chủ yếu dùng phương pháp cải tạo khô, diện tích được cải tạo đều rất với để khử trùng, diệt tạp. Với vùng nuôi nhỏ lẻ, các hộ nuôi thực hiện việc sửa chữa đáy ao và cho nước vào ao nuôi theo lịch xả nước đổ ải. Riêng diện tích nuôi ngao ven bãi triều, sau mỗi đợt thu hoạch và trước khi thả giống, các hộ nuôi thực hiện công tác vệ sinh, cây xới mặt bãi, tu sửa, gia cố lại vẩy lưới, san phẳng mặt bãi, phun cát bổ sung...

Để việc cải tạo ao, đầm NTTS đạt kết quả cao, huyện Thái Thụy đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn về cơ sở đơn đốc, hướng dẫn hộ nuôi tổ chức thực hiện các biện pháp cải tạo ao, đầm theo đúng kỹ thuật.

TRẦN TUẤN

Quỹ TDND An Ninh (Quỳnh Phụ) là một trong những đơn vị hoạt động đạt hiệu quả trong hệ thống quỹ TDND trên địa bàn tỉnh. Ông Đào Khắc Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ cho biết: Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19 nhưng Quỹ TDND An Ninh luôn chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp với mục đích tương trợ, liên kết giữa các thành viên, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thành viên được vay vốn để duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến hết tháng 12/2021, tổng số thành viên của Quỹ là 3.504 người, tăng 68 thành viên so với năm 2020; tổng nguồn vốn hoạt động của Quỹ đạt hơn 366 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2020, trong đó nguồn vốn huy động đạt gần 342 tỷ đồng, tăng 9,58% so với năm 2020; tổng dư nợ cho vay đạt hơn 237 tỷ đồng, tăng 1,07% so với năm 2020, trong đó cho vay sản xuất nông nghiệp chiếm 35,6%, cho vay phục vụ đời sống chiếm 63,4% và cho vay khác chiếm 1% tổng dư nợ cho vay. Không chỉ thực hiện hiệu quả công tác huy động vốn và cho vay thành viên, thời gian qua, Quỹ TDND An Ninh còn duy trì tốt công tác chuyển tiền trong và ngoài hệ thống, từ đó góp phần hạn chế sử dụng tiền mặt trong lưu thông, đồng thời nâng cao uy tín, thương hiệu của Quỹ ở địa phương cũng như trong hệ thống. Năm 2021, Quỹ nhận 19 món ngoại tệ từ nước ngoài chuyển về với giá trị quy đổi 195 triệu đồng, chuyển 2.570 món tiền trong nước với số tiền gần 235 tỷ đồng, nhận về 3.231 món với số tiền hơn 134 tỷ đồng.

Thái Bình hiện là tỉnh có số lượng quỹ TDND đứng thứ hai cả nước với tổng số 85 quỹ TDND đang hoạt động, trong đó có 45 quỹ mở rộng địa bàn hoạt động sang 64 xã liên kế. Ông Phan Thanh Giang, Trưởng Văn phòng đại diện Quỹ TDND Việt Nam tại Thái Bình cho biết: Thực hiện chỉ

Trợ lực phát triển kinh tế ở nông thôn

Với mục tiêu hoạt động là tương trợ thành viên, tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên có vốn phát triển sản xuất, thời gian qua, hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (TDND) trên địa bàn tỉnh luôn nỗ lực nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, từ đó trở thành trợ lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế ở nông thôn.

đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh về tiếp tục củng cố, tăng cường các giải pháp hoạt động của hệ thống quỹ TDND, thời gian qua, hệ thống quỹ TDND luôn bám sát chủ trương của cấp trên, trên cơ sở đó triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả. Tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy và chính quyền các địa phương, hệ thống quỹ TDND đã tích cực tuyên truyền cho nhân dân và các thành viên hiểu rõ lợi ích, mục tiêu hoạt động của mình; đổi mới tác phong giao dịch, giải quyết nhanh các thủ tục vay vốn, giúp các thành viên nhanh chóng

đồng thời, tập trung phát triển nguồn vốn, cơ chế thông thoáng và có cơ chế lãi suất linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho người gửi tiền, từ đó khai thác được tối đa lượng vốn nhàn rỗi trong dân cư. Trong hoạt động cho vay, cùng với việc cắt giảm tối đa các thủ tục không cần thiết, hệ thống quỹ TDND trên địa bàn tỉnh còn điều chỉnh linh hoạt cơ chế lãi suất theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời tập trung cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; cho vay xây dựng nông thôn mới; cho vay các lĩnh vực ưu tiên... Cùng với

đó, các quỹ TDND còn thực hiện các nghiệp vụ trên hệ thống mạng, phần mềm, tích cực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, hiện đại hóa công nghệ, lắp đặt camera giám sát bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động.

Triển khai tích cực và có hiệu quả các giải pháp, hệ thống quỹ TDND đã trở thành địa chỉ tin cậy, uy tín giúp nhân dân các địa phương có điều kiện phát triển kinh tế, góp phần hạn chế cho vay nặng lãi trên địa bàn. Đến ngày 31/12/2021, tổng nguồn vốn huy động của hệ thống quỹ TDND đạt 11.132 tỷ đồng, tăng 12,1% so với năm 2020; tổng dư nợ cho vay đạt 8.639 tỷ đồng, tăng 4,8% so với năm 2020; tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp, chiếm 0,53% tổng dư nợ cho vay.

MINH HƯƠNG



Hoạt động giao dịch ở Quỹ TDND Chi Hòa (Hưng Hà).